

รายงานพิเศษ

'หลังคาเขียว'ช่วยผู้ประสบภัย ไร้เชื้อเพลิง'กล่องเครื่องดื่ม'ส่งต่อน้ำใจคนไทย

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ขามชาก โดยความร่วมมือของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ขามชาก สภาเกษตรกรไทย บริษัท เด็ดตรา แท็ค (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการติดตั้ง "หลังคาเขียว" ให้ชุมชนชาวกระเหรี่ยงที่บ้านห้วยไผ่ อ.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน หลังประสบภัยดินโคลนถล่ม เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2554 พร้อมร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมรณรงค์ประชาชนเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ผลิต "แผ่นหลังคาเขียว" และขยายเครือข่ายอาสาสมัครหลังคาเขียวให้เพิ่มมากขึ้น



กมลชกา ๗ อดอง นฤมล ป่าดัวพันธ์



นางกมลชกา ๗ อดอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและสิ่งแวดลอม บริษัท เด็ดตรา แท็ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ขามชาก ในพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชมารดา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ โดยนำกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมารีไซเคิลทำเป็นแผ่นหลังคา

โดยตลอดเวลากว่า 2 ปี ที่ดำเนินโครงการ เราได้จัดส่งแผ่นหลังคารวมทั้งสิ้นเกือบ 38,000 แผ่น ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยและมอบให้กับผู้ที่มีความต้องการใช้แผ่นหลังคาในหลาย

จังหวัดทั่วประเทศ "การลงพื้นที่ บ้านห้วยไผ่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ครั้งนี้ เราตั้งใจจะนำเรื่องราวความคืบหน้าการติดตั้งหลังคาเขียวไปนำเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคนไทยทั่วประเทศ ที่ร่วมกันบริจาคกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมาส่งให้กับโครงการฯ ได้วันทราบว่าการรวมพลังของพวกเขาเหล่านั้น ได้ถูกส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยธรรมชาติที่ต้องการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยในรูปของแผ่นหลังคาเขียวอย่างทั่วถึง แม้ในพื้นที่ห่างไกลอย่างบ้านห้วยไผ่ ซึ่งเป็นชุมชนอยู่อาศัยของชาวกระเหรี่ยงที่ได้รับความเสียหายจากภัยดินโคลนถล่มเมื่อเดือนสิงหาคม 2554" นางกมลชกากล่าวอีกว่า โครงการฯ ได้นอบน้อมแผ่นหลังคาเขียวให้กับชุมชนบ้านห้วยไผ่

ไปแล้วรวมกว่า 85 หลังคาเรือน และรอการติดตั้งอีกกว่า 30 หลังคาเรือน เป็นส่วนหนึ่งของบ้านน้ำใจไทยเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ขามชาก และนอกจากนี้โครงการฯ จะจัดส่งแผ่นหลังคาเขียวเพิ่มเติมจำนวนกว่า 6,000 แผ่น ให้กับวัดศิวิชัยเมือง อ.แม่สะเรียง เพื่อนำไปสร้างสถานปฏิบัติธรรม ๗ บ้านห้วยไผ่ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจทางพุทธศาสนาของชุมชนชาวกระเหรี่ยงแห่งนี้ด้วย

นางนฤมล ป่าดัวพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า เหตุการณ์ดินโคลนถล่มเป็นเหตุให้ชาวบ้านหลายพื้นที่ รวมถึงบ้านห้วยไผ่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก แต่ไม่ว่าใครก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนความช่วยเหลือจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ขามชาก สภาเกษตรกรไทย ในเรื่อง

ที่ผู้อาศัยซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่หลังคาเขียวที่นำมาใช้จนเป็นหลังคาบ้าน ในนามของตัวแทนจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประสานงานให้ความช่วยเหลือ ขอขอบคุณโครงการหลังคาเขียว และคนไทยทุกท่านที่มีจิตใจอาสาช่วยเหลือเพื่อน้องที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินเดียวกัน "นอกจากการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ แล้ว ทางจังหวัดยังคงระหนักถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ขึ้น โดยได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับโครงการหลังคาเขียว เพื่อให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดนำร่องในการรณรงค์และสนับสนุนกิจกรรมที่จะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของภาคประชาชน หน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว โดยจะทยอยส่งมอบกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วให้กับโครงการ เพื่อนำไปผลิตเป็นแผ่นหลังคาเขียว ช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ และชุมชนที่มีความต้องการใช้หลังคา เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการขยายเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย" นางนฤมล กล่าว นายสุชาติ สิงขรบรรจง สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลแม่ยวม ตัวแทนชาวบ้านห้วยไผ่ กล่าวว่า ครั้งแรกที่ทราบข้อมูลว่า แผ่นหลังคาที่นำมาสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยเป็นหลังคาที่มาจากกรรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ที่ได้ส่วนจากกรร่วมรณรงค์ของคนไทยทั่วประเทศ

ที่ช่วยกันเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมาบริจาค ทำให้ตัวเองก็รู้สึกดีที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงๆ และมีประสิทธิภาพด้วย ชาวบ้านเองก็ชอบมาก เพราะติดตั้งและซ่อมแซมได้ง่าย บ้านมั่นคงไปอีกด้วย และขอบคุณทุกคน ที่มีส่วนช่วยเหลือพวกเราครั้งนี้ ทั้งนี้สำหรับการบริจาคกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วจากประชาชนทั่วประเทศ แม้จะมีจำนวนมากว่าที่โครงการตั้งเป้าไปในแต่ละปี แต่ด้วยจำนวนความต้องการแผ่นหลังคาที่มีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัตินี้ และภัยธรรมชาติอื่นๆ ในปีที่ผ่านๆ มา ทำให้ปริมาณกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการผลิตแผ่นหลังคา ดังนั้นจึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมรณรงค์บริจาคกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว เพื่อนำมากรีไซเคิลผลิตเป็น "แผ่นหลังคา" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ โดยสามารถนำกล่องเครื่องดื่มที่บริกแล้ว ไปบริจาค ณ จุดรับกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ที่ห้างบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ หรือจุดรับกล่องที่มิใช่เคอร์เซอร์ของโครงการ ติดแสดงอยู่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลโครงการ โทร. 0-2762-8575 หรือเว็บไซต์ www.greenroof.in.th หรือร่วมเป็นแฟนเพจใน www.facebook.com/thaigreenroof